



ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน

เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ของเทศบาลตำบลแม่เงิน  
ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

\*\*\*\*\*

ด้วยเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตาม  
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่เงิน รายละเอียดดังนี้-ปริมาณ กว้าง ๘.๐๐ ม.  
ยาว ๑๓.๐๐ ม. สูง ๕.๕๐ ม.(หรือปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๔.๐๐ ตร.ม.) สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าคา หมู่ที่ ๓  
ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตามแบบมาตรฐานของเทศบาลตำบลแม่เงิน จำนวน ๑ โครงการ  
(เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๔) ราคาากลางของงานจ้างครั้งนี้ ๗๘๔,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
โดยวิธีสอบราคา นั้น

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานการบริหาร  
ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นของสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้  
เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์หรือคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลแม่เงิน  
หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลแม่เงิน
๖. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือ บุคคลธรรมดาและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่  
สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๙๒,๐๐๐.-บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตาม  
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน  
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลแม่เงินเชื่อถือ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง  
๑๕.๐๐ น. ด้วยตนเอง หรือตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าคา  
หมู่ ๓ ตำบลแม่เงิน เพื่อจะได้นำดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารสอบราคาที่จะไปดูสถานที่  
ก่อสร้างด้วยตนเองและหรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดยเทศบาลตำบลแม่เงินจะถือว่าผู้ซื้อเอกสารสอบราคาได้  
ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้วเมื่อมีอุปสรรค และปัญหา ในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้น  
ความผิดและหรือจะยกเป็นข้อต่อรองกับเทศบาลตำบลแม่เงินในภายหลังไม่ได้


กำหนดยื่นของสอบราคา วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ เทศบาลตำบลแม่เงิน และวันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.  
๒๕๕๔ กำหนดยื่นของสอบราคา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจ้างของ  
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และ กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖  
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจ้างของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาดังนี้ ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่  
เทศบาลตำบลแม่เงิน ระหว่างวันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  
หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๓๘-๒๒๗๓ ต่อ ๑๒ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียด  
ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) และเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่เงิน [www.maengoen.go.th](http://www.maengoen.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

  
(นายดำรงค์ จันแบ่งเงิน)  
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน